



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

นโยบายการใช้ลูกค้า



นโยบายการใช้คุกกี้

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) สนับสนุนและเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัว และให้ความสำคัญต่อ ผู้ใช้บริการ ผู้เข้าชม และ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ (“ผู้ให้บริการ/ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์”) จึงได้จัดทำนโยบายการใช้คุกกี้ (“Cookie Policy”) ฉบับนี้ได้อธิบายความหมายของคุกกี้ ทำงานอย่างไร เพื่ออะไร และรวมถึงวิธีการลบคุกกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน ของเว็บไซต์ www.aienergy.co.th โปรดศึกษา นโยบายการใช้คุกกี้ฉบับนี้เพื่อให้ท่าน ได้รับทราบถึงนโยบายการใช้คุกกี้ของบริษัทฯ บริษัทฯจึงประกาศนโยบาย ดังต่อไปนี้

ขอบเขตของนโยบาย

นโยบายการใช้คุกกี้(นโยบายฯ) นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายวิธีการใช้คุกกี้ที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน บนเว็บไซต์ บริษัทฯ เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์บริษัทฯ

การใช้คุกกี้

คุกกี้ หมายถึงไฟล์ข้อความขนาดเล็ก ซึ่งประกอบไปด้วยตัวอักษรและตัวเลขขนาดเล็ก ที่จัดเก็บไว้ในเบราว์เซอร์ฮาร์ดดิสก์ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของท่าน, แท็บเล็ตของท่าน หรืออุปกรณ์มือถือของท่าน บริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลของท่านผ่านทางคุกกี้เหล่านี้เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยคุกกี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของท่าน และสามารถเข้าถึงเนื้อหาในคุกกี้ได้โดยเว็บไซต์ที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น ผู้เข้าชม/ผู้ใช้งานเว็บไซต์สามารถยอมรับหรือปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ได้โดยการปรับการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของท่าน

รายละเอียดคุกกี้แต่ละประเภทของบริษัทฯ ที่อาจจะถูกใช้งานในเว็บไซต์มีดังนี้

คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง

คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ผู้ให้บริการ ผู้เข้าชม และ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ สามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies)

คุกกี้เหล่านี้จะช่วยการทำงานของเว็บไซต์ เมื่อผู้ให้บริการกลับมาที่เว็บไซต์เราอีก สิ่งนี้จะช่วยให้เราจัดการเนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับผู้ให้บริการ ผู้เข้าชม และ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ ได้ และจดจำค่าที่ผู้ให้บริการ ผู้เข้าชม และ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ เลือกได้



คุกกี้ของบุคคลที่สาม

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ (Analytical/Performance Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เราสามารถจดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ตลอดจนช่วยให้บริษัทฯ ทราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ อีกทั้งยังรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์

คุกกี้สำหรับการโฆษณา (Advertising Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้อาจจะจัดเก็บไว้ในเบราว์เซอร์ ฮาร์ดดิสก์ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของท่าน, แท็บเล็ตของท่าน หรืออุปกรณ์มือถือของท่าน คุกกี้ดังกล่าวอาจให้บริการบุคคลที่สามนำไปประมวลผลข้อมูลท่านเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและพฤติกรรมกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้

ผู้เข้าชม ผู้ใช้บริการ และ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์สามารถใช้เครื่องมือควบคุมคุกกี้ของเว็บเบราว์เซอร์ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ได้ สำหรับข้อมูลในการปรับตั้งค่า จากปุ่มตั้งค่า Cookies ในเว็บไซต์

เมื่อท่านเลือกปิดการทำงานของคุกกี้ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต ท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์ของ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) ได้ต่อไป แต่ผลจากการปิดการทำงานของคุกกี้ดังกล่าวอาจทำให้ท่านใช้งานเว็บไซต์ ของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) บางฟังก์ชันได้อย่างไม่ราบรื่น

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุกกี้

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) อาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุกกี้นี้เป็นครั้งคราว เพื่อสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) แนะนำให้ท่านตรวจสอบทบทวนนโยบายการใช้คุกกี้เป็นครั้งคราว

ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2565